

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tuổi trẻ Thái Bình tri ân người có công

T hấm nhून đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, tuổi trẻ Thái Bình luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Có mặt trong buổi tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Đỗ Thanh Lâm, nạn nhân chất độc da cam, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) cho biết: Tôi biết 7 giờ 30 phút chương trình mới bắt đầu nhưng tôi muốn đến sớm để trò chuyện với các bác sĩ trẻ, đoàn viên, thanh niên. Nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ như thế này, những người đã từng chiến đấu, hy sinh xương máu cũng như thân nhân các liệt sĩ rất cảm động.

Suốt buổi khám bệnh, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, tuổi trẻ địa phương cùng nhau phân chia các khu vực khám, chăm sóc, cấp thuốc và tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Anh Phạm Văn Nghĩa, đoàn viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa cho biết: Nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên Bệnh viện đều mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm lo cho cuộc sống của các đối tượng chính sách, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn ở những xã xa trung tâm, qua đó bù đắp phần nào hy sinh, mất mát của họ. Còn

một Việt Nam anh hùng Hà Thị Hải, thôn Dũng Thủy Hạ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) vui mừng khi đón cán bộ Tỉnh đoàn và các đơn vị phối hợp đến thăm và tặng quà. Ở tuổi 95, sự thăm hỏi, động viên của các bạn trẻ như liều thuốc tinh thần để mẹ thêm vui, thêm khỏe.

"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" là điểm nhấn nổi bật công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian qua, thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh và cộng đồng. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh gắn các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" vào tất cả các chương trình, hoạt động như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh... Các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức

các hoạt động thiết thực: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh, tu sửa, dâng hương, thấp nền tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; phối hợp với hội cựu chiến binh tổ chức các buổi nói chuyện ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta... Qua đó góp phần hình thành nhân cách sống, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm trong mỗi hành động của tuổi trẻ. 6 tháng đầu năm 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tặng gần 6.000 suất quà; tổ chức 4 cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ kinh phí xây dựng 8 nhà tình nghĩa, trong đó phần lớn là dành cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong.

Tháng 7 năm nay, nhiều đơn vị tổ chức tọa đàm, gặp gỡ nhân chứng, nói chuyện truyền thống, tổ chức hành trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa khám bệnh cho đối tượng chính sách xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

thần tự tôn dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong cuộc sống hôm nay. Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Thái Bình, từ đầu tháng 7 đến ngày 17/7, các cấp bộ đoàn đã phối hợp thăm hỏi, động viên, trao tặng gần 300 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; xã hội hóa 270 triệu đồng để xây dựng 2 nhà tình nghĩa, tổ chức 2 cuộc khám bệnh, cấp thuốc cho 280

người là đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong. Các cơ sở đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh, tu bổ, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa. Các hoạt động tri ân người có công tiếp tục được các cấp bộ đoàn thực hiện trong thời gian cao điểm từ ngày 20 - 27/7.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, những phần quà, ngọn nến, nén hương thơm đã thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Thái Bình đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình vì Tổ quốc và nhân dân, góp phần cùng toàn xã hội xoa dịu những nỗi đau, mất mát do chiến tranh gây ra.

KUẬN PHƯƠNG

Quan tâm phát triển tài năng bóng đá

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: KHỞI ĐẦU TỪ BÓNG ĐÁ TRẺ

T hái Bình dù chưa có đội bóng chuyên nghiệp nhưng là cái nôi sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc, thi đấu ở khắp các câu lạc bộ (CLB) từ Bắc tới Nam. Điều này cho thấy công tác đào tạo bóng đá trẻ, cụ thể là đối với các lứa U10, U11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã tạo tiền đề tốt để các em tự tin vươn cao, vươn xa.

quen với các bài tập kỹ năng cơ bản với bóng. Trong đợt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh về huyện Kiến Xương tuyển chọn lứa tuổi U10, Đạt quyết tâm thể hiện hết khả năng của bản thân và may mắn đã mím cười khi em chính thức có tên trong danh sách của đội tuyển tỉnh. Xa nhà, gác lại nỗi nhớ bố mẹ và những thói quen sinh hoạt thường ngày, Đạt nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, thầy cô mới, đồng đội mới và cũng đồng nghĩa với việc phải tự biết chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đạt chia sẻ: Em rất vui được tập luyện với các thầy ở Trung tâm vì các thầy chỉ bảo cho em rất nhiều điều như kỹ thuật chơi bóng, xử lý tình huống trong trận đấu, tính kiên trì, khả năng phán đoán, phối hợp đồng đội... Em mong mình sẽ thể hiện tốt tại các giải đấu sắp tới, được các CLB lớn trong nước tuyển chọn.

Ông Đặng Thế Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chia sẻ: Đối với môn bóng đá, tại Trung tâm hiện nay có gần 30 em tham gia tập luyện, đây để về chuyên môn vừa như người thân trong gia đình để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng trong cuộc sống của các em để có hướng giải quyết kịp thời. Hiện nay Thái Bình chưa đào tạo các lứa tuổi cao hơn nên song song với nhiệm vụ chuyên môn ban lãnh đạo Trung tâm nỗ lực liên hệ với các CLB lớn trong nước để về tuyển chọn, qua đó các em có cơ hội tiếp tục tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp ở các lứa tuổi tiếp theo.

Thực tế cho thấy, kỹ thuật là thứ có thể rèn luyện nhưng tư duy chiến thuật và đặc biệt là niềm đam mê ngày càng đóng góp lại là bản sinh nên trong quá trình tuyển chọn cầu thủ tại các địa phương trong tỉnh chúng tôi đánh giá cao hơn đối với những em có yếu tố này. Hy vọng các em luôn giữ được niềm đam mê, nhiệt huyết ấy để tiến bộ, để một ngày có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ước mơ có đội bóng mang tên Thái Bình

Sự phát triển của phong trào bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh với số lượng các em nhỏ tham gia ngày càng đóng góp phần thiết thực rèn luyện, phát hiện những tài năng nhí, đóng góp cho công tác đào tạo bóng đá chuyên nghiệp. Với niềm đam mê, quyết tâm của các cầu thủ nhí cùng nhiệt huyết của huấn luyện viên, đội tuyển bóng đá U11 Thái Bình đã vô địch bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc các năm 1997, 2010, ngoài ra còn 4 lần đứng hạng nhì, 3 lần đứng hạng ba của giải đấu này.

Ông Đặng Thế Dũng cho biết: Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ các môn thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Trong quá trình đào tạo đã sản sinh ra rất nhiều lứa cầu thủ tài năng của quê hương Thái Bình đóng góp cho các CLB trên toàn quốc và lực lượng của đội tuyển Việt Nam, điển hình như: Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Đoàn Văn Hậu, Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng

Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước thêm năm học mới



Mặc dù đang là dịp nghỉ hè nhưng nhiều phụ huynh và học sinh vẫn đi mua sách giáo khoa, sách tham khảo để chuẩn bị cho năm học mới.

T hời điểm này, ngoài sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình GDPT mới thực hiện đầu tiên ở năm học 2022 - 2023, các cơ sở đủ điều kiện cung ứng đủ phát hành 100% sách tái bản, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh toàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Bình cho biết: Cũng giống như mọi năm, cha mẹ thường đưa con đi mua sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập từ rất sớm để chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Từ tháng 5 đến nay, hệ thống đại lý của Công ty tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh đã phát hành được khoảng 3 triệu bản sách giáo khoa. Để thu hút khách hàng và góp phần hỗ trợ các gia đình trước thêm năm học mới, dịp này, Công ty đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đó là giảm giá từ 10 - 15% tất cả các mặt hàng. Điều đáng chú ý nhất là khách hàng ưu tiên lựa chọn các mặt hàng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Bên cạnh những đồ dùng học tập thông thường, nhiều sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe cho học sinh như: đèn chống cận, bảng chống lóa, các loại cặp, túi xách có trọng lượng nhẹ nhàng, kiểu dáng phù hợp với từng độ tuổi của học sinh bán khá chạy trong dịp này. Khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm hàng Việt Nam đó là các sản phẩm của những nhà sản xuất trong nước có thương hiệu như: Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà, Vinh Tiến, Campus...

Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 trước thêm năm học mới

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDPT mới ở lớp 3, 7, 10. Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh đã tìm đến các cơ sở cung ứng sách giáo khoa để tìm mua sách cho con. Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các bậc phụ huynh nên cân cứ vào quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ

thông của tỉnh và hướng dẫn của các nhà trường, đặc biệt là các trường THPT về phương án tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn để mua sách giáo khoa phù hợp. Ông Phạm Văn Từ, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình GDPT mới. Theo đó, lớp 3 có 11 môn (Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp), lớp 7 có 12 môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp), lớp 10 có các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp), lớp 10 có các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp), Giáo dục quốc phòng và an ninh. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu 2 đơn vị đủ điều kiện cung ứng sách giáo khoa là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Bình và Công ty TNHH Thiết bị trường học Ngọc Anh khẩn trương nhập đủ và phát hành sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 trước thêm năm học mới.

Bà Phạm Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Bình cho biết thêm: Chúng tôi căn cứ vào số lượng tuyển sinh đầu vào của các khối lớp 3, 7, 10 và đã gửi kế hoạch cung ứng số lượng nhập sách giáo khoa đến các nhà xuất bản. Chúng tôi cam kết sẽ phát hành các bộ sách giáo khoa đến tay học sinh trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, tại siêu thị sách của Công ty và chi nhánh các huyện, thành phố, chúng tôi dự phòng thêm 10% số sách để bán lẻ cho học sinh nếu các em chưa đủ sách hoặc làm mất sách giáo khoa.

Theo ghi nhận, hiện giá của các bộ sách giáo khoa tái bản giữ nguyên như năm học trước; giá của các bộ sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình GDPT mới tuy có cao hơn giá bộ sách chương trình cũ nhưng chất lượng in, mẫu mã và cách thiết kế được đánh giá là công phu, bài bản hơn và ít xảy ra sai sót về kỹ thuật in. Thị trường vẫn có nhiều sách giả, sách lậu, nhất là sách Tiếng Anh, vì vậy các bậc phụ huynh và học sinh cần đến cơ sở uy tín để mua sách, tránh làm ảnh hưởng đến việc học trong năm học mới.

DẶNG ANH



Một buổi tập của các cầu thủ U10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.